

NÔNG DÂN ĐÔNG HƯNG

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi



Gia đình ông Vương Văn Nhân ở thôn Quang Trung, xã Đông Xuân (Đông Hưng) thu lãi từ 100 - 350 triệu đồng/năm.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân huyện Đông Hưng tham gia. Thông qua phong trào, nông dân đã phát huy sự năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.



Anh Nguyễn Trọng Tuấn ở thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp (Đông Hưng) thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chăn nuôi lợn thịt.

Đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hưng cho biết: Để phong trào ngày càng phát triển và đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, các cấp hội nông dân trong huyện tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội chủ động phối hợp với các trung tâm, trường dạy nghề, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mở gần 40 lớp dạy nghề may công nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp, điện dân dụng, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản cho gần 1.200 hội viên; tổ chức gần 350 lớp tập huấn,

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gieo cấy, sử dụng phân bón, chăm sóc lúa xuân, lúa mùa cho hơn 28.000 lượt hội viên. Hội cơ sở các cấp còn phối hợp với các ngân hàng thành lập các tổ vay vốn theo hình thức cho vay ủy thác, đứng ra tín chấp cho gần 5.550 hội viên vay vốn với tổng số dư nợ hiện nay hơn 124 tỷ đồng; tiếp nhận các dự án, nguồn vốn, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giúp hội viên có vốn SXKD; tín chấp mua phân bón trả chậm, vật tư nông nghiệp cho nông dân. Các cấp hội cũng đã vận động thành lập được 172 tổ tiết kiệm và vay vốn, mỗi hộ được vay vốn thực hành tiết kiệm định kỳ hàng tháng từ 10.000 - 30.000 đồng, tham gia giúp đỡ được 82 hộ thoát nghèo.

Thông qua các hình thức hỗ trợ đã khuyến khích hội viên khắc phục khó khăn, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Điển hình như hội viên nông dân xã Đông Hợp đã tích cực chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp. Ông Đỗ Cao Dương, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Trước đây, nguồn thu nhập của nông dân chủ yếu từ cấy lúa nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2011, địa phương có chủ trương khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém năng suất sang phát triển các mô hình phù hợp. Nhiều hộ nông

dân đã mạnh dạn đăng ký chuyển đổi, vay vốn đầu tư cải tạo đất đai, xây dựng chuồng trại, đưa vào nuôi trồng các loại cây, con cho giá trị kinh tế cao. Hiện toàn xã duy trì 16 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn do hội viên nông dân làm chủ cho thu lãi bình quân từ 100 - 600 triệu đồng mỗi năm/trang trại, gia trại. Năm 2016, tỷ lệ hội viên SXKD giỏi các cấp của xã đạt 75,6%.

Trong quá trình SXKD, nông dân Đông Hưng còn tương trợ, giúp đỡ nhau về vốn, cây, con giống, kỹ thuật, việc làm và kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Điển hình như gia đình ông Vương Văn Nhân ở thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, từ một hộ kinh tế khó khăn đã trở thành hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất tới bà con nông dân. Ông Nhân cho biết: Những năm trước, kinh tế gia đình tôi chỉ trông vào mấy sào ruộng cùng với làm nghề phụ, chăn nuôi nhỏ lẻ mà vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư gần 1.100m² đất để xây dựng khu trang trại chăn nuôi tổng hợp và thuê gần 2 mẫu đất của bà con để cấy lúa. Trong quá trình phát triển trang trại, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho gia đình tôi vay vốn ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Tôi thường xuyên nuôi 20 lợn nái, 80 lợn thịt thương phẩm, nuôi thả cá chim, rô phi đơn tính và trồng cây ăn quả, rau màu, trừ các chi phí cho thu lãi từ 100 - 350 triệu đồng/năm. Hiện nay, trang trại là nơi để bà con nông dân trong xã đến trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách thức chăn nuôi, trồng trọt.

THANH HUYNH

Chị Hương Trồng cà chua được mùa, được giá

Nông nghiệp là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của thôn Sơn Đông, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ), với 60ha đất canh tác, địa phương đang tập trung xây dựng cánh đồng 15,8ha chuyên canh những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định, giúp nâng cao thu nhập cho nông dân. Những ngày này về Sơn Đông, những ruộng cà chua xanh như tơ thêm vẻ đẹp cho bức tranh đồng quê trù phú, tươi sáng của xã nông thôn

mới. "Giá cà chua đầu vụ từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, cuối vụ tuy hơi thấp chỉ 5.000 đồng/kg nhưng gia đình tôi trồng 3 sào cà chua, cho thu hoạch hàng ngày nên cũng bảo đảm thu nhập, giúp trang trải đời sống, nuôi con cái học hành. Cây cà chua gắn bó với người dân Sơn Đông đã lâu, tùy thời điểm giá lên xuống nhưng với người nông dân đó là công sức, mồ hôi nên chúng tôi không bao giờ quay lưng lại với nó", chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

MINH HƯNG

Hình ảnh thu hoạch cà chua của gia đình chị Hương



Xả thải vào công trình thủy lợi khó kiểm soát, xử lý

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp, đơn vị vô tư xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi mà không có giấy phép. Điều đáng nói là tình trạng trên lại khó kiểm soát, xử lý.



Cửa xả nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Nguyễn Đức Cảnh, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.

Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm bởi nguồn nước thải chưa qua xử lý của các làng nghề, khu công nghiệp, bệnh viện... đổ vào, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, môi trường và sức

khỏe của người dân. Dưới cái nắng oi bức những ngày đầu tháng 4, người dân xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) lại càng thêm ngột ngạt bởi mùi xú uế bốc lên từ những con mương thoát nước bên đường. Trên các tuyến mương, dòng nước

lưu đen kịt, thủ phạm là các hộ sản xuất miến dong chủ yếu ở hai thôn Thống Nhất và Đoàn Kết. Hầu hết các cơ sở sản xuất ở đây đều chưa có hệ thống xử lý nước thải, chất thải xả trực tiếp ra cống, rãnh. Mùi hôi thối, chua nồng do người

vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Kết quả rà soát, thống kê từ hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình, toàn tỉnh hiện có 289 tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học; bệnh viện; đồ thị; khu dân cư tập trung; khu công nghiệp; cụm công nghiệp; làng nghề đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Số tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo quy định là 15 đơn vị, còn lại các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện xin cấp phép xả thải theo quy định gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên công tác xử phạt mang tính liên ngành, chủ yếu do chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng như: Sở Tài nguyên và Môi trường, cảnh sát môi trường. Chính vì thế các điểm xả thải không có giấy phép vẫn ngang nhiên tồn tại từ nhiều năm nay, không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng về

số lượng và mức độ nghiêm trọng. Ông Phí Quốc Việt cho biết thêm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo UBND tỉnh về thực trạng này đồng thời kiến nghị các giải pháp xử lý. Trong đó các sở, ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước thải của các tổ chức, cá nhân trước khi xả ra môi trường, nhất là các doanh nghiệp nằm sát bờ sông, trục kênh mương chính. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, cảnh sát môi trường cần xử phạt nặng các trường hợp vi phạm; thậm chí yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm dừng sản xuất, kinh doanh để khắc phục hậu quả. Về lâu dài, cần xây dựng hệ thống thu gom nước thải tập trung và nhà máy xử lý trước khi xả ra môi trường. Có như vậy mới hạn chế được tình trạng xả thải vào công trình thủy lợi, gây ô nhiễm nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Trong bối cảnh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, yêu cầu của công tác thủy lợi phải có sự đổi mới căn bản, bên cạnh đó cần quan tâm đến chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần tạo ra những nông sản thật sự sạch, an toàn.

LƯU NGÂN



Nước thải từ khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình xả ra sông Bạch.



Nước thải xả ra sông Bạch, tại cầu Mùn, đoạn qua địa phận xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.



Sông Bạch đoạn qua địa phận xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.